

กลุ่มที่ ๑ ข้าราชการประเภทอำนวยการระดับสูง ประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ



ชื่อ - สกุล นายชูเกียรติ เกียรติขจรกุล

เกิด วันที่ ๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๙

วุฒิการศึกษา กุมารเวชศาสตร์โรคไต โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

เริ่มรับราชการ วันที่ ๒ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๓

ตำแหน่งปัจจุบัน นายแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านเวชกรรม สาขากุมารเวชกรรม

สถานที่ทำงาน สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

คติพจน์ในการทำงาน ชื่อสัตย์สุจริต คิดดี มีวินัย ใฝ่รู้ มีจิตอาสา พร้อมพัฒนาตน

ปณิธานความดีที่ปฏิบัติ น้อมนำพระบรมราโชวาทของรัชกาลที่ ๙ มาเป็นปณิธานความดีที่จะปฏิบัติ

ผลงานดีเด่น

- การเป็นแพทย์และอาจารย์แพทย์
- การเป็นคณะทำงานคัดเลือกบัญชียาหลักแห่งชาติ สาขาโรคไตและระบบทางเดินปัสสาวะ ตั้งแต่ปี ๒๕๔๗ - ปัจจุบัน



ชื่อ - สกุล นายสอาด ตริพงษ์กรณา

เกิด วันที่ ๑๐ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๐๔

วุฒิการศึกษา แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล

เริ่มรับราชการ วันที่ ๑ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๘

ตำแหน่งปัจจุบัน นายแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านเวชกรรม สาขาศัลยกรรม

สถานที่ทำงาน โรงพยาบาลราชวิถี

คติพจน์ในการทำงาน ๑. จงยินดีที่เป็นผู้ให้ มากกว่าจะเป็นผู้รับ
๒. คิดดี ทำดี พูดดี สิ่งดีๆ ที่ทำ จะเกิดขึ้นแก่เรา
๓. ในช่วงวิกฤติการณ์ต้องคิดถึงคนอื่นให้มากๆ

ปณิธานความดีที่ปฏิบัติ - น้อมนำพระราชดำรัสและพระราโชบายในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร มาปฏิบัติใส่เกล้าฯ เป็นหลักในการดำเนินชีวิต

ผลงานดีเด่น

- มาปฏิบัติงานให้ตรงเวลาและตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ราชการให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลยิ่งขึ้น
- อบรมเลี้ยงดูบุตร - ธิดา ให้เป็นคนดี มีศีลธรรม
- ใช้ทรัพยากรของชาติอย่างประหยัด และให้เกิดความคุ้มค่าที่สุด

การวิจัยเรื่องการผ่าตัดปลูกลิ้นขาวผ่านกล้องวิดิทัศน์ทั้งหมดเพื่อรักษามะเร็งตับปฐมภูมิขนาดใหญ่ : รายงานแรกของประเทศไทย

กลุ่มที่ ๑ ข้าราชการประเภทอำนวยการระดับสูง ประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ



ชื่อ - สกุล นางสาวศิริวิมล โฆษณุนันทน์

เกิด วันที่ ๒๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๓

วุฒิการศึกษา แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ ๒) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เริ่มรับราชการ วันที่ ๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๗

ตำแหน่งปัจจุบัน นายแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านเวชกรรม สาขาประสาทวิทยา

สถานที่ทำงาน โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่

คติพจน์ในการทำงาน ๑. ทุกปัญหาต้องมีทางแก้ไข ขอให้อดทนและความดีจะชนะทุกสิ่ง
๒. พ่อหลวง ร.๙ เป็นต้นแบบของชีวิต เมื่อเหนื่อยล้าให้คิดถึง “พ่อ”

ปณิธานความดีที่ปฏิบัติ ตั้งใจความดีแม้จะไม่มีใครเห็น มีเพียงเรารู้จักตัวเรา ช่วยเหลือ สังคม และเพื่อนมนุษย์เท่าที่ยังมีความสามารถที่จะช่วยได้

ผลงานดีเด่น - โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องลมชักให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ ผู้ป่วย ครู และประชาชน
- การแปลบทความเรื่อง “โรคลมชักกับพันธุศาสตร์ เรื่องน่ารู้สำหรับคุณ”



ชื่อ - สกุล นางภัทรินทร์ ชมภูคำ (พัฒนรังสรรค์)

เกิด วันที่ ๑๖ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๘

วุฒิการศึกษา วุฒิปัตรสสาขายุทธศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

เริ่มรับราชการ วันที่ ๑ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๒

ตำแหน่งปัจจุบัน นายแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านเวชกรรม สาขาอายุรกรรม

สถานที่ทำงาน สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี

คติพจน์ในการทำงาน ยึดถือคำสอนของสมเด็จพระเจ้าที่ทรงตรัสว่า “คนที่ติดยาเขาเป็นคน หรือเปล่า ในเมื่อเขาเป็นคน เรามีการช่วยเหลือเขาได้ไหม ถ้าช่วยเหลือเขาได้ เท่ากับซบชีวิตใหม่ให้เขา เราก็ควรทำ”

ปณิธานความดีที่ปฏิบัติ น้อมนำพระบรมราโชวาทของรัชกาลที่ ๙ ได้พระราชทาน เกี่ยวกับ ค่านิยมการทำความดีว่า “การทำสิ่งที่ดีงามนั้น ไม่ใช่ ของที่ทันสมัยหรือน่ากระดากอาย หากเป็นของที่ทุกคนทำได้ไม่ ยาก และให้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่า เพราะความดีนั้นทรงค่า และทรงผลดีอยู่ตลอดเวลา มิได้เปลี่ยนแปลง มีแต่ค่านิยมใน ความดีเท่านั้นที่เปลี่ยนแปลง”

ผลงานดีเด่น ๑. มีผลงานวิจัยและเป็นผู้วิจัยหลัก ได้แก่
๑.๑ A randomized trial of low-dose gabapentin for post hospitalization relapse prevention in Thai clinical sample of alcohol dependence
๑.๒ ผลของยา Metadoxine ต่อเอนไซม์ตับในการบำบัดผู้ติดสุรา
๒. ได้รับการคัดเลือกให้เป็นคนดีศรีธัญญารักษ์

กลุ่มที่ ๒ ข้าราชการประเภทอำนวยการระดับต้น ประเภทวิชาการระดับชำนาญการ – ข้าราชการพิเศษ และประเภททั่วไประดับอาวุโสระดับทักษะพิเศษ



ชื่อ – สกุล นายสถิตย์ นิรมิตรมหาปัญญา

เกิด วันที่ ๑ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๒๐

วุฒิการศึกษา วุฒิปริญญาตรีต่อมไร้ท่อ ราชวิทยาลัยอายุรศาสตร์

เริ่มรับราชการ วันที่ ๑๖ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒

ตำแหน่งปัจจุบัน นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

สถานที่ทำงาน โรงพยาบาลราชวิถี

คติพจน์ในการทำงาน “อยู่ให้เป็นอย่างเมล็ดต้อยติ่ง”

ปณิธานความดีที่ปฏิบัติ สานต่อปณิธานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร “เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา”

ผลงานดีเด่น - รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ รางวัลนวัตกรรมการบริการที่เป็นเลิศ (ระดับ ดีเด่น) นวัตกรรมนาฬิกาอัจฉริยะเตือนภาวะน้ำตาลต่ำในผู้ป่วยเบาหวาน (smart Hypoglycemic warning watch) ปี ๒๕๕๙
- ผลงานวิจัยทางคลินิก ปัจจุบันมีผลงานที่ตีพิมพ์ไปแล้วมากกว่า ๒๐ งานวิจัย



ชื่อ – สกุล นายธีรธร ตุงคะสมิต

เกิด วันที่ ๑๕ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๗

วุฒิการศึกษา แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เริ่มรับราชการ วันที่ ๑ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๑

ตำแหน่งปัจจุบัน นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ ด้านเวชกรรม สาขารังสีวิทยา

สถานที่ทำงาน โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี

คติพจน์ในการทำงาน ความสำเร็จของงาน อยู่ที่คุณภาพของคน หัวใจในการทำงานให้สำเร็จ มิได้อยู่ที่การสร้างคนให้มีความเชี่ยวชาญในการทำงานเท่านั้น แต่ยังต้องรวมไปถึงการเสริมสร้างให้ทุกคนอยู่ร่วมกันด้วยความรัก และความสามัคคีอีกด้วย งานจึงจะสำเร็จได้อย่างมีคุณภาพ

ปณิธานความดีที่ปฏิบัติ น้อมนำพระราชดำริสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร เป็นหลักในการปฏิบัติงาน

ผลงานดีเด่น - ผลงานนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทางการแพทย์ เรื่อง Computerized physician ordering entry system for chemotherapy at Udon Thani Cancer Hospital
- ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภท Routine to Research (R๒R) ในงานมหกรรมพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี ประจำปี ๒๕๖๐ เรื่องประสิทธิภาพการป้องกันการเกิดแผลในช่องปากที่เกิดจากการให้รังสีร่วมเคมีบำบัดในผู้ป่วยมะเร็งศีรษะลำคอ ระหว่างสารละลายเบนซีตามีนไฮโดรคลอไรด์และสารละลายโซเดียมไบคาร์บอเนต

กลุ่มที่ ๒ ข้าราชการประเภทอำนวยการระดับต้น ประเภทวิชาการระดับชำนาญการ – ข้าราชการพิเศษ และประเภททั่วไประดับอาวุโสระดับทักษะพิเศษ



ชื่อ – สกุล นางสาวรุจิรา อักษร

เกิด วันที่ ๑๗ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๙

วุฒิการศึกษา พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เริ่มรับราชการ วันที่ ๑ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๑

ตำแหน่งปัจจุบัน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

สถานที่ทำงาน โรงพยาบาลเลิดสิน

คติพจน์ในการทำงาน “เก่ง ดี มีสุข” การพัฒนาตนเองให้เก่งด้วยศีล สมาธิ ปัญญา และใจที่เข้มแข็งเปี่ยมสุข จะสามารถพัฒนางาน พัฒนาองค์กร เป็นพลังขับเคลื่อนเสริมกำลังใจให้ผู้รับบริการ เพื่อนร่วมงาน ให้มุ่งมั่นตั้งใจ พินฝ่าอุปสรรคของงาน

ปณิธานความดีที่ปฏิบัติ ทำดีด้วยหัวใจ และจะยึดถือประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง ซึ่งโดยจะทำงานที่ได้รับมอบหมายด้วยหัวใจ ศีล สมาธิ ปัญญา และสองมือที่มุ่งมั่น รวมทั้งเสนอแนวทางปฏิบัติอันเป็นประโยชน์ต่อองค์กร และช่วยเหลือกิจกรรมส่วนรวมต่อไป

ผลงานดีเด่น

- การพัฒนาคุณภาพการพยาบาล ประเภทเครือข่าย เรื่อง “การป้องกันและดูแลแผลกดทับในกลุ่มผู้ป่วยวิกฤต” จากสำนักการพยาบาล กรุงเทพมหานคร ปี ๒๕๕๙
- พัฒนาระบบการจ่ายค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (P๔P) โรงพยาบาลเลิดสิน ตั้งแต่ปี ๒๕๕๗-ปัจจุบัน



ชื่อ – สกุล นางสาวนิภาพรรณ ทิพยจักร์

เกิด วันที่ ๓๐ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๑

วุฒิการศึกษา ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต งานบริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ มหาวิทยาลัยมหิดล

เริ่มรับราชการ วันที่ ๕ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๒๗

ตำแหน่งปัจจุบัน นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

สถานที่ทำงาน โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่

คติพจน์ในการทำงาน มุ่งมั่น ตั้งใจ (ในงานที่รับผิดชอบให้ดีที่สุด) ชยัน อดทน อดกลั้น (ต่อเรื่องราวที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกขณะ) อ่อนน้อมถ่อมตน ไม่โอ้อวด

ปณิธานความดีที่ปฏิบัติ แม้ว่าในปี ๒๕๖๒ ข้าพเจ้าจะเกษียณอายุราชการภายใต้การใช้ชีวิตบนรถเข็น ๓๔ ปี ข้าพเจ้ายังมั่นใจและยืนยันว่าจะคงทำงานเพื่อสังคม ในรูปแบบอาสาสมัคร โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ป่วย คนพิการบาดเจ็บไขสันหลัง ให้กลับไปใช้ชีวิตได้เท่าเทียมกับคนปกติ

ผลงานดีเด่น เป็นผู้ริเริ่มจัดตั้งงานฝึกทักษะคนพิการให้พึ่งตนเอง หรืองานฝึกทักษะเพื่อการดำรงชีวิตอย่างอิสระ (Independent Living Unit) ณ ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ และยังคงดำเนินการจนถึงปัจจุบัน

ข้าราชการประเภทอำนวยการระดับต้น ประเภทวิชาการระดับชำนาญการ – ชำนาญการพิเศษ
และประเภททั่วไประดับอาวุโสระดับทักษะพิเศษ



ชื่อ - สกุล นางนภัสสรณ์ รังสิโรจน์

เกิด วันที่ ๒๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๕

วุฒิการศึกษา พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เริ่มรับราชการ วันที่ ๒ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๗

ตำแหน่งปัจจุบัน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

สถานที่ทำงาน โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่

คติพจน์ในการทำงาน “วิฤต คือ โอกาส”

ปณิธานความดีที่ปฏิบัติ ๑. การมาทำงานตรงตามเวลา และตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ราชการให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลยิ่งขึ้น
๒. การให้บริการผู้มาติดต่องานราชการด้วยไมตรีจิตที่ดี โปร่งใส และเป็นธรรม
๓. การใช้ทรัพยากรสำนักงานให้ประหยัดและมีความคุ้มค่ามากที่สุด
๔. มีความกตัญญูและอุปการะต่อบิดามารดา
๕. อบรมเลี้ยงดูบุตรธิดาให้เป็นคนดีมีศีลธรรม
๖. ทำบุญบริจาคเงินและสิ่งของให้แก่ผู้ด้อยโอกาส

ผลงานดีเด่น - เป็นหัวหน้าทีมในการดำเนินงานโครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน
- เป็นหัวหน้าทีมในการดำเนินงานโครงการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดโดยครอบครัวอุปถัมภ์และการมีส่วนร่วมของชุมชน



ชื่อ - สกุล นายนรฤทธิ์ ล้วนจำเริญ

เกิด วันที่ ๒๙ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๒๓

วุฒิการศึกษา วุฒิบัตรแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เริ่มรับราชการ วันที่ ๑๖ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๘

ตำแหน่งปัจจุบัน นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ ด้านเวชกรรม สาขาเวชกรรมฟื้นฟู

สถานที่ทำงาน โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

คติพจน์ในการทำงาน ปฏิบัติงานตามหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ตามความรู้ กำลัง และทรัพยากรที่มี โดยยึดถือผลประโยชน์ของผู้ป่วยเป็นที่ตั้ง

ปณิธานความดีที่ปฏิบัติ จะมุ่งมั่นพัฒนาวิธีการรักษาผู้ป่วย ภายใต้ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ดียิ่งๆ ขึ้นไป

ผลงานดีเด่น - การผ่าตัดนิ้วล็อคผ่านผิวหนังโดยใช้เครื่องมืออัลตราซาวด์นำ ซึ่งได้รับเลิศรัฐสาขาการบริการภาครัฐแห่งชาติ ระดับรางวัลดีเด่นจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

กลุ่มที่ ๓ ข้าราชการประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ ประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน ระดับชำนาญงาน



ชื่อ - สกุล นางธนวดี เจริญรัตนกุล

เกิด วันที่ ๒๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๘

วุฒิการศึกษา พยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยบรมราชชนนี สุพรรณบุรี

เริ่มรับราชการ วันที่ ๑ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๒

ตำแหน่งปัจจุบัน พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

สถานที่ทำงาน โรงพยาบาลเลิดสิน

คติพจน์ในการทำงาน ปฏิบัติหน้าที่พยาบาลด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และมีความขยันหมั่นเพียร ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ โดยยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง ไม่คำนึงถึงเชื้อชาติ ศาสนา เพียงหวังให้ผู้ป่วยเหล่านั้นได้พ้นจากความทุกข์ จากการเจ็บป่วย และมีภาวะสุขภาพที่ดีขึ้น

ปณิธานความดีที่ปฏิบัติ มีความเมตตา ปราณีต่อกัน ทั้งเพื่อนร่วมอาชีพ สหสาขาวิชาชีพ รวมทั้งผู้ป่วยและญาติทุกคน พุดดี ทำดี คิดดีอย่างสม่ำเสมอ โดยไม่หวังว่าความดีนั้นจะมีคนอื่นรับรู้หรือไม่ ทั้งในด้านวิชาชีพ และการใช้ชีวิตในสังคมภายนอก

ผลงานดีเด่น - รางวัลชนะเลิศ “๑ST Thailand Emergency Medicine Award Station Orthopedic Emergency และ Medical Resuscitation คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ปี ๒๕๕๘”



ชื่อ - สกุล นายพจน์สิทธิ์ สุตารมย์

เกิด วันที่ ๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๗

วุฒิการศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต เอกคอมพิวเตอร์ สถาบันราชภัฏราชชนครินทร์

เริ่มรับราชการ วันที่ ๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๙

ตำแหน่งปัจจุบัน เจ้าพนักงานเวชสถิติชำนาญงาน

สถานที่ทำงาน สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

คติพจน์ในการทำงาน ทัศนคติเชิงบวก การพัฒนาตนเอง และความสำเร็จของงาน อยู่ที่คุณภาพของคน หัวใจในการทำงานให้สำเร็จ มิใช่อยู่ที่การสร้างคนให้มีความเชี่ยวชาญ แต่ต้องสร้างเสริมให้ทุกคนอยู่ร่วมกันด้วยความรักและความสามัคคี

ปณิธานความดีที่ปฏิบัติ การที่จะให้งานพัฒนาต่อไปต้องมีความคิดเชิงบวก แต่เราจะมีความคิด เชิงบวกคนเดียวไม่ได้ต้องพัฒนาให้ผู้ร่วมงานมีความคิดเชิงบวกด้วย และการที่ได้ช่วยเหลือผู้อื่น

ผลงานดีเด่น พัฒนาระบบ HIS ของสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ตั้งแต่ปี ๒๕๓๙-๒๕๔๙ ทำการเปลี่ยนการทำงานจากการทำงานด้วยมือเป็นการใช้งานด้วยคอมพิวเตอร์

กลุ่มที่ ๓ ข้าราชการประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ ประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน ระดับชำนาญงาน



ชื่อ - สกุล นางสาวสุพัตรา โลหะโรจนวิเชียร

เกิด วันที่ ๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๑

วุฒิการศึกษา พยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เริ่มรับราชการ วันที่ ๒๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

ตำแหน่งปัจจุบัน พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

สถานที่ทำงาน โรงพยาบาลราชวิถี

คติพจน์ในการทำงาน ความพยายาม คือ หนทางแห่งความสำเร็จ

ปณิธานความดีที่ปฏิบัติ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตั้งใจทำหน้าที่ให้ดีที่สุด และหมั่นเรียนรู้พัฒนาตนเองอยู่เสมอ

ผลงานดีเด่น

- เปรียบเทียบการใช้เข็มแทง AVF ด้วยเทคนิค Buttonhole กับ Area puncture ต่อระยะเวลาการหยุดเลือดหลังถอนเข็มและการติดเชื้อในผู้ป่วยที่ได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
- ระบบติดตามอุปกรณ์ทางการแพทย์เคลื่อนที่ด้วยการสแกนคิวอาร์โค้ด



ชื่อ - สกุล นางสาวอรรวรรณ วรสมุทราปรการ

เกิด วันที่ ๒๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๕

วุฒิการศึกษา ศีษศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

เริ่มรับราชการ วันที่ ๑ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔

ตำแหน่งปัจจุบัน นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ

สถานที่ทำงาน สถาบันโรคผิวหนัง

คติพจน์ในการทำงาน ความสำเร็จย่อมเป็นของผู้มีความเพียร อย่าคอยให้งานไปหาตัว ต้องพาตัวเราไปหางาน เพียรพยายามด้วยคุณภาพ ด้วยใจมุ่งมั่น จะประกอบกรงานใดจะสำเร็จทุกประการ

ปณิธานความดีที่ปฏิบัติ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่น เสียสละ โปร่งใส ตรวจสอบได้ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้ดีที่สุด จะเป็นข้าราชการที่ดีตลอดไป

ผลงานดีเด่น

- ได้รับเกียรติบัตรเป็นบุคลากรตัวอย่างในการปฏิบัติหน้าที่ราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
- มีส่วนร่วมในการถ่ายทอดทางวิชาการของแพทย์หลักสูตรต่างๆ
- ร่วมในกิจกรรมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ในพื้นที่ประสบอุทกภัย

กลุ่มที่ ๔ ลูกจ้างประจำ



ชื่อ – สกุล นายสุขสัน บุษยบัง

เกิด วันที่ ๒๘ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘

วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย ช่างอิเล็กทรอนิกส์ จากศูนย์การศึกษาตอนปลาย สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน

เริ่มรับราชการ วันที่ ๑๖ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๙

ตำแหน่งปัจจุบัน ช่างปูน ช ๔

สถานที่ทำงาน โรงพยาบาลมะเร็งบุลาราชธานี

คติพจน์ในการทำงาน นำเอาหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันของตนเอง คือ พออยู่ พอกิน พอเพียง

ปณิธานความดีที่ปฏิบัติ ปฏิบัติตนตามศีล ๕ ทำทุกอย่างในวันนี้ให้ดีที่สุด

ผลงานดีเด่น

- ผลงานการสร้างนวัตกรรมรถขนย้ายวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า (TE CAR) นำเสนอผลงานที่งานประชุมวิชาการและมหกรรมแสดงผลงาน ๑๐๐ ปี การสาธารณสุขไทย กระทรวงสาธารณสุข ปี ๒๕๖๑
- คณะทำงานวิศวกรรมความปลอดภัย จนได้รับรางวัลระดับ ๕ ด้าน วิศวกรรมความปลอดภัยภายในโรงพยาบาล ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต ๑๐ จังหวัดอุบลราชธานี



ชื่อ – สกุล นายสุรชัย มูลสมบัติ

เกิด วันที่ ๑๓ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๐๖

วุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยเกษตรสันป่าตอง

เริ่มรับราชการ วันที่ ๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๒

ตำแหน่งปัจจุบัน พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ส ๒

สถานที่ทำงาน โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่

คติพจน์ในการทำงาน ทำวันนี้ และวันพรุ่งนี้ให้ดีที่สุด

ปณิธานความดีที่ปฏิบัติ จะทำดีต่อไปและทำอย่างต่อเนื่อง

ผลงานดีเด่น

- จิตอาสาช่วยงานกิจกรรมในโรงพยาบาล เช่น การจัดดอกไม้ ตกแต่งสถานที่ที่จัดงานในโรงพยาบาล
- ผลงานคุณภาพ “อันบาร์เบอร์”

กลุ่มที่ ๔ ลูกจ้างประจำ



ชื่อ - สกุล	นายจिरเสกข์ พันธุ์ศรี
เกิด	วันที่ ๑๙ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๙
วุฒิการศึกษา	อนุปริญญาตรี สาขาสำรวจและออกแบบ จากเทคโนโลยีตลิ่งชัน วิทยาเขตตลิ่งชัน
เริ่มรับราชการ	วันที่ ๑๖ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๓
ตำแหน่งปัจจุบัน	พนักงานห้องปฏิบัติการ ส ๓
สถานที่ทำงาน	โรงพยาบาลสงฆ์
คติพจน์ในการทำงาน	มีระเบียบวินัย ซื่อสัตย์ มุ่งมั่น ตั้งใจ ในการทำงาน พัฒนาตนเองอยู่เสมอ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ขยันหมั่นเพียร อดทน อดกลั้น เสียสละเพื่อส่วนรวม
ปณิธานความดีที่ปฏิบัติ	การมาทำงานก่อนเวลา และตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น ให้บริการด้วยไมตรีจิตที่ดี ใช้ทรัพยากรประหยัด และมีความคุ้มค่าที่สุด มีความกตัญญูต่อบิดา มารดา มีความจงรักภักดี และเทิดทูนในสถาบันพระมหากษัตริย์
ผลงานดีเด่น	ช่วยจัดโครงการตรวจสุขภาพประจำปีบุคลากรเชิงรุกตั้งแต่ปี ๒๕๕๔ จนถึง ปัจจุบัน และช่วยประสานงานกับพยาบาลในโครงการตรวจคัดกรองและดูแล สุขภาพพระภิกษุ เขตบริการสุขภาพที่ ๑๓ ปี ๒๕๕๙



ชื่อ - สกุล	นายสามารถ ชันใส
เกิด	วันที่ ๒๓ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๐๕
วุฒิการศึกษา	ประกาศนียบัตรศุนย์พื้นฟูอาชีพพระประแดง
เริ่มรับราชการ	วันที่ ๑๖ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๐
ตำแหน่งปัจจุบัน	ช่างเครื่องช่วยคนพิการ ช ๓
สถานที่ทำงาน	โรงพยาบาลเลิดสิน
คติพจน์ในการทำงาน	ใช้ชีวิตแบบพอเพียง ตามหลักคำสอนของพ่อหลวง
ปณิธานความดีที่ปฏิบัติ	ปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดี และดำรงชีวิตให้มีความสุขอย่างพอเพียง
ผลงานดีเด่น	มีส่วนร่วมในการประดิษฐ์กายอุปกรณ์ เช่น รองเท้าผู้พิการ